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kom udagur /©y !9*?o
ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Leikarafélag Þjóbieikhússins og Félag tæknimanna Þjóbleikhússins vilja 
ítreka stubning sinn vib framkvæmdir Bygginganefndar sem samþykktur 
var á fundum félaganna 6. des. 1989. Sjá me&fyigjandi gögn.

Vegna framkominnar tillögu Ei&s Gu&nasonar, senda starfsmenn 
Þjóbleikhússins Allsherjarnefnd mebfylgjandi undirskriftarlista frá 23. apríl 
1990.

Þjóbleikhúsinu 23. apríl 1990.

F.h. Starfsmannafélags Þjóbieikhússins,
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Hr. Svavár Gestssorj 
Menntamálaráöherra

Reykjavtk 06.12.X989.

Pundur haldinn í Félagi 'fæknimanna r>jó6Jeikhóasins 
06.32.19B1). lýair yfir f*incir«9num sluönin<|l viö framkomnar. 
teikn.ingar, verkþáttaröö og timaáætiun byggi.nganofndar 
Pjóðleikhássins *

Fundurinn skorar á stjórnvöld aö samþykkja framkomnar 
tillögur sem kynntar hafa veriö starfsfólki hússins.

Viröingarfy11st
P.h* Pélags Taeknimanna Þjóöleikhúss

Pormaöur

Afrit sent: Gisla Alfreössyni Þjóöleikhússtjóra, Skula Guðmundssyni Fornu Bygg.N. 
Gunnari ólafssyni Verkefnastj. Bygg.N. 
Pjölmiölum.



ÞJÓDLEIKHÚSID

6. des. 1989
Fundur haldinn í Leikarafélagi Þjoöleikhössins 6. des. 1989 lýsir 

yfir stuðningi vi6 frarakvaamdaSætlun E 1, Sfanga um endurbestur á 
Þjððleikhösinu og fullum stuðningi við byggingarfnefnd,

Félagið væntir þess að þessi stuðningur getii orðið til þöss að 
auðveXda nefndinni að framkvæma Sætluð störf, svo breytingar geti nSð 
fram að ganga á tiXskildum tíma. San$>ykkt með yfirgnæfandi meirihluta 
greiddra atkvæða.

F . h .  s t j ó m a r  L e i k a r a f e l a g s  Þ j ó ð l e i k h ö s s i n s ,

Cfc-s. .
sori,

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
HVERFISQÖTU19
AOALSKRIFSTOFA
LINDARQÖTU7

PÓSTARITÚN 
PÓSTHÓLF280 
121 REYKJAVfK

91*11204
MiÐASALA
91-11200

KENNITALA

710269*2709
TELEX

(051)-
94012240» LEIKQ

BANKI

bOnaðarb,
ÍSLANOS



ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Nöfn á undirskriftalista starfsmanna Þjóðieikhússins vegna framkominnar 
þingsáiyktunartiiiögu Eiðs Guönasonar, aiþingismanns:

Anna Krisíín Arngrímsdóttir (ieikari),
Arnar Jónsson (ieikari),
Árni ibsen (íeiklistarráöunautur), 
Ásmundur Karlsson (Ijósameistari),
Auöur Bjarnadóttir (iistdansstjóri),
Auöur Guömundsdóttir (hvíslari), 
BenediktÁrnason (leikstjóri),
Bessi Bjarnason (leikari),
Bríet Héöínsdóttir (leikari),
Edda Ágústsdóttir (saumakona),
Edda Lingaas (sviösmaöur),
Elías Jökuli Sigurösson (smiöur),
Eiín Bóasdóttir (saumakona),
Flosi Ölafsson (leikari),
Guörún Þ. Stephensen (leikari),
Gunnar Bjarnason(yfirleikmyndateiknari), 
Helena Jóhannsdóttir (listdansari),
Helga Bacmann (leikari),
Helga E. Jónsdóttir (leikari),
Helgi Skúlason (ieikari),
Herdís Þorvaidsdóttir (leikari),
Hildur Gunnarsdóttir (saumakona),
Iðunn Eiíasdóttir (forstöðum. saumastofu), 
Jóhann Sigurðarson (leikari),
Jóhanna R. Norðfjörö (sýningarstjóri),
Jón P. Björnsson (tæknimaður),
Jón S. Gunnarsson (leikari),
Jón Bárðarson (umsjónarmaður),
Jón fvarsson (hljóðmaður),
Jónas Þórir (píanóleikari),
Kristbjörg Kjeld (ieikari),
Kristinn Guðmundsson (sendiil),
Kristín Hauksdóttir (sýningarstjóri), 
Kristján Júlíusson (smiður),
Lifja Þórisdóttir (leikari),
Lilja Guðrún Þorvaldsdóttir (leikari), 
Magnús Öiafsson (smiður),
Margrét Guðmundsdóttir (leikari),

Málfríður Ellertsdóttir (hárgr.meistari), 
Páll Ragnarsson (Ijósameistari),
Pálmi Gestsson (leikari),
Pétur Benediktsson (ijósamaður),
Pétur Gautur Svavarsson (ijósamaður), 
Rafn Gestsson (húsvörður), 
Ragnheiöur Steindórsdóttir (leikari), 
Randver Þorláksson (leikari),
Róbert Arnfinnsson (ieikari),
Rúrik Haraldsson (leikari),
Signý Pálsdóttir (leikhúsritari),
Sigríður Rósa Bjamadóttir 
(föröunarfræðingur),
Sigurður Eggertsson (yfirdyravöröur), 
Sigurður G. Ragnarsson (sviðsmaður), 
Sigurður Sigurjónsson (ieikari), 
Sigríður Þorvaldsdóttir (leikari),
Tinna Gunniaugsdóttir (ieikari),
Trausti Gunnarsson (dyravöröur,
Valur Arnarson (formlistamaður),
Þóra Friðriksdóttir (leikari),
Þórhallur Sigurösson (leikari),
Þórunn Magnea Magnúsdóttir (leikari), 
Þröstur Þórhalisson (dyravörður),
Örn Árnason (ieikari),
Örn Jónsson (sviðsstjóri)

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ
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ÞJÖÐLEIKHÚSIÐ

Undirskriftalisti frá starfsmðniiiiin ÞjóÖÍeikltéssiiis.

ViÖ undirritabir starfsmenn Þjóbleikhússins fögnum ákvörðun Alþingis um 
að veita fé tii viögeröa og endurbóta á Þjóðleikhúsinu. ViÖ viljum undirstrika 
stuöning okkar viö tiilögur byggingamefndar, en starfsmönnum ÞjóÖleikhússins 
hefur gefist kostur á aö fylgjast grannt meö undirbúningsstarfí byggingamefndar 
og leggja þar nokkuð af mörkum til þess aö gera ÞjóÖleikhúsiÖ aö enn betra 
leikhúsi um leiö og mjög aökallandi viögerö á leikhúsinu fer fram.

VarÖandi framkomna þingsályktunartillögu háttvirts alþingismanns EiÖs 
GuÖnasonar um endurbætur á íjóöleikhúsinu teijum viö aö hún sé sett fram án 
þess aö kannaöir séu til hlítar þeir Qölmörgu þættir sem máli skipta og þvi á 
misskilningi byggö.

ViÖ sem gerst þekkjum þetta leikhús álítum eölilegt aö um leiö og 
umfangsmikil viögerö fer fram á ÞjóÖleikhúsinu séu augljósir gaUar lagfæröir.

ViÖ leggjum metnaö okkar í aÖ ÞjóÖleikhúsiÖ haldi reisn sinni og viröingu 
og teljum aö þaö sé gert meö tillögum bygginganefndar, enda hefur 
Húsameistari ríkisins sem arkitekt bygginganefndar lagt áherslu á aö vinna 
embættisins sé I "anda" GuÖjóns Samúelssonar. Breytingarnar sem hafa þegar 
veriÖ samþykktar og boönar út eru aö okkar áliti eölilegar og til mikilia bóta.

ViÖ treystum því aÖ frekari tafír veröi ekki á framgangi málsins.
/

/
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ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Undirskriftalisti frá stajfsmönuíini ÞjóÖleiMiéssiiis.

Við undirriíabir starfsmenn íýóbleikhússins fögnum ákvörðun Aiþingis um 
að veita fé til viðgerða og endurbóta á I^óðleikhúsinu. Við viljmn undirstrika 
stuðning okkar við tillögur byggingamefndar, en starfsmönnum Þjóðkikhússins 
hefíir geflst kostur á að fylgjast grannt með undirbúningsstarfi byggingamefndar 
og leggja þar nokkuð af mörkum til þess að gera Þjóðleikhúsið að enn betra 
leikhúsi um leið og mjög aðkallandi viðgerð á leikhúsinu fer fram.

Varðandi framkomna þingsályktunartillögu háttvirts alþingismanns Eiðs 
Guðnasonar um endurbætur á Þjóðleikhúsinu teljum við að hún sé sett fram án 
þess að kannaðir séu til hlítar þeir Qölmörgu þættir sem máli skipta og því á 
misskilningi byggð.

Við sem gerst þekkjum þetta leikhús álítum eðlilegt að ura leið og 
umfangsmikil viðgerð fer fram á Þjóðleikhúsinu séu augljósir gallar lagfærðir.

Við leggjum metnað okkar í að Þjóðleikhúsið haldi reisn sinni og virðingu 
og teljum að það sé gert með tillögum bygginganefndar, enda hefur 
Húsameistari ríkisins sem arkitekt bygginganefndar lagt áherslu á að vinna 
embættisins sé í "anda" Guðjóns Samúelssonar. Breytingarnar sem hafa þegar 
verið samþykktar og boðnar út eru að okkar áliti eðlilegar og til mikilla bóta.

Við treystum því að frekari tafir verði ekki á framgangi málsins.

'M m m .



ÞJÓÐLEJKHÚSÍD

Vi5 undirritabir starfsmenn Þjóðleikhússins fögnum ákvörðun Alþingis um 
ab veita fé til viðgerða og endurbóta á Þjó51eikhúsinu. Vi5 viljum undirstrika 
stubning okkar v!5 tillögur byggingamefndar, en starfsmönnum Þjó5Íeikhússins 
hefur gefist kostur á a5 fylgjast grannt me5 undirbúningsstarfi byggingamefndar 
og leggja þar nokkuó af mörkum til þess a5 gera Þjó51eikhúsi5 a5 enn betra 
leikhúsi um lei5 og mjög aðkaUandi viðgerð á leikhúsinu fer fram»

Varðandi framkomna þingsályktunartillögu háttvirts alþingismanns Eiðs 
Guðnasonar um endurbætur á Þjóðleikhúsinu teljum við að hún sé sett fram án 
þess að kannaðir séu til hlítar þeir Qölmorgu þættir sem máli skipta og því á 
missköningi byggö.

ViÖ sem gerst þekkjum þetta leikhús álítum eðlilegt að um leið og 
umfangsmikil viðgerö fer fram á Þjóðleikhúsinu séu augljósir gallar lagfærðir.

ViÖ leggjum metnað okkar í aö Þjóðleikhúsið haldi reisn sinni og virðingu 
og teljum aö það sé gert meö tillögum bygginganefndar, enda hefur 
Húsameistari ríkisins sem arkitekt bygginganefndar lagt áherslu á aö vinna 
embættisins sé í "anda" GuÖjóns Samúelssonar. Breytingarnar sem hafa þegar 
verið samþykktar og boðnar út eru aö okkar áliti eðlilegar og til mikilla bóta.

ViÖ treystum því að frekari tafír verði ekki á framgangi málsins.

Undirskriftalisti frá starfsmönnum Þjóbleikliússms.



ÞJÓÐLEJKHÚSÍÐ

ViÓ undirritaöir starfsmenn Þjóóleikhússins fognum ákvörbun Alþingis um 
aö veita fé til viÖgerÖa og endurbóta á ÞjóÖleikhúsinu. ViÖ viljum undirstrika 
stuðning okkar við tillögur byggingamefndar, en starfsmönnum Þjóöleikhússins 
hefur gefíst kostur á að íylgjast grannt meö undirbúningsstarfi byggingamefndar 
og leggja þar nokkuð af mörkum til þess aö gera JÞjóÖieikhúsiÖ að enn betra 
leikhúsi um leið og mjog aðkallandi viðgerö á ieikhúsinu fer fram.

Varðandi framkomna þingsályktunartillögu háttvirts alþmgismanns EiÖs 
Guðnasonar um endurbætur á íjóðleikhúsinu teljum við aö hún sé sett fram án 
þess að kannaöir séu til hlítar þeir Qölmörgu þættir sem máli skipta og því á 
misskilningi byggð.

ViÖ sem gerst þekkjum þetta leikhús álítum eölilegt aö um leiö og 
umfangsmiki! viðgerð fer fram á ÞjóÖÍeikhúsinu séu augljósir gallar lagfærðir.

ViÖ Jeggjum metnaö okkar í að Þjóðleikhúsið haldi reisn sinni og viröingu 
og teljum aö það sé gert meö tillögum bygginganefndar, enda hefur 
Húsameistari ríkisins sem arkitekt bygginganefndar lagt áherslu á að vinna 
embættisins sé í "anda" Guðjóns Samúelssonar. Breytingarnar sem hafa þegar 
veriö samþykktar og boðnar út eru aö okkar áliti eðliiegar og til mikilla bóta.

ViÖ treystum því að frekari tafír veröi ekki á framgangi málsins.

Undirskriftalisti frá starfsmonnsim ÞjóÖleikliússms.



WÓÐLEIKHÚSIÐ

Við undirritaöir starfsmenn ÞjóÖleikhússins fögnum ákvöröun Alþingis um 
aö veita fé til viögeröa og endurbóta á ÞjóÖleikhúsinu. ViÖ viljum undirstrika 
stuöning okkar viö tiilögur byggingamefndar, en starfsmönnum ÞjóÖieikhússins 
hefur gefist kostur á aÖ fylgjast grannt meö undirbúningsstarfí byggingamefndar 
og leggja þar nokkuö af mörkum til þess aö gera ÞjóÖleikhúsiÖ aö enn betra 
leikhúsi um leiö og mjög aökallandi viögerö á leikhúsinu fer fram.

VarÖandi framkomna þingsályktunartillögu háttvirts alþingismanns Eiös 
GuÖnasonar um endurbætur á ÞjóÖleikhúsinu teljum viÖ aö hún sé sett fram án 
þess aö kannaðir séu tii hlítar þeir fjölmörgu þættir sem máli skipta og því á 
misskilningi byggð.

ViÖ sem gerst þekkjura þetta leikhús álítum eðlilegt að um leið og 
umfangsmikil viðgerð fer fram á Þjóðleikhúsinu séu augljósir galiar lagfærðir.

ViÖ leggjum metnað okkar í að Þjóðíeikhúsið haldi reisn sinni og virðingu 
og teljum að það sé gert með tillögum bygginganefndar, endahefur 
Húsameistari ríkisins sem arkitekt bygginganefndar lagt áherslu á að vinna 
embættisins sé í "anda" Guðjóns Samúelssonar. Breytingamar sem hafa þegar 
verið samþykktar og boðnar út eru að okkar áliti eðlilegar og til mikilla bóta.

Við treystum því að frekari tafir verði ekki á framgangi málsins.

Unáirskriftalisti frá starfsmonnuin Þjó5!eikfeéssins.


